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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจ าปี 2562) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจ าปี 2562) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อ  
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 973 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 175 ราย   
ถือหุ้นจ านวน 57,501,820 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 66 ราย ถือหุ้นจ านวน 674,194,033 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ านวน 241 ราย 
นับจ านวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 731,695,853 คิดเป็นร้อยละ 77.19 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด 
จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อก าหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จ านวน 11 คน (กรรมการ
ของบริษัทฯ มีจ านวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 
2) นายศกัดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3) นายอนันต์ เลา้หเรณ ู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4) นายธนิต ปุลิเวคินทร์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
5) นายวฒุิไกร โสตถิยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
6) นายฉัตรชยั ทีปสุวรรณ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
7) นายวรายุ ประทีปะเสน กรรมการ และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
8) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ กรรมการ  
9) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต 
10) นายสาธติ สุดบรรทัด กรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจดัการ และกรรมการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลิต 
11) นายไมตรี ถาวรอธวิาสน ์ กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายการผลิตและวิศวกรรม กรรมการจัดการ และ 

กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1) นายชยัยุทธ  ศรีวกิรม ์ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

 เนื่องจากมีภาระกิจที่ส าคัญในตา่งประเทศ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจ านวน 4 คน ดังนี้  
1) นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์      กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน  

          และเลขานุการบริษัทฯ 
2) นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ        ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ 
3) นายสุนทร สุวรรณเจตต์        ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการผลิตและวิศวกรรม 
4) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการขายและการตลาด   
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ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด มีจ านวน 2 คน ดังนี้  
1) นางสาวชนารัตน์ จันหวา         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 
2) นายประนัย ชมพูกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12667  

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายพอเจตน์  สกุลเจริญพรชัย 
 
ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่
กฎหมายก าหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกส่ือสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส าหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว ก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม       
ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการ
ล่วงหน้าตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะ
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว 

2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 34 (ประจ าปี 2562) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามที่เห็นว่าส าคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอค าถามเป็นการล่วงหน้า  

3) การออกเสียงลงคะแนนก าหนดให้กระท าโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี้   
4.1)   กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระท่ี 6 
และวาระท่ี 8 ถือเป็นกรณีอื่นๆ 

4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินให้เป็น
ตามที่ก าหนดนั้น ได้แก่  
• วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น        

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีกรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรงจึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้  

• วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลง
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือ
ถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้า
ประชุม ซึ่งเมื่อส้ินสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ท าเครื่องหมายใน
บัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพือ่รวบรวมผลการลงคะแนนดว้ยระบบบาร์โค๊ด 

6) ในปีนี้ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการให้บริษัทมหาชนจ ากัด สามารถส่งรายงานประจ าปี การยื่นบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ซึ่งเป็น
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code โดย
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกมากกว่าเดิม และบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบ
ฉันทะไว้หน้าห้องประชุมแล้ว  

ทั้งนี้ในการด าเนินการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นปีแรก อาจจะเกิดความไม่สะดวกกับผู้ถือหุ้น
ในบางประการ เช่น การดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ จะน าไปปรับปรุงต่อไป 

 
เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ าปี 2561) 

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ าปี 2561)   
ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่ได้น าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่       
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้
อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ าปี 2561) ดังกล่าว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ าปี 2561) ตามที่เสนอข้างต้น  

มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ าปี 2561) 
ทีป่ระชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 ตามทีเ่สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
รับรอง    732,220,656 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่รับรอง                         500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด   732,221,156 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

 ประธานฯ ได้แถลงว่าส าหรับรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร รวมทั้งในปีนี้ขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
สายการขายและการตลาด และนายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการผลิตและวิศวกรรม ได้เข้ามาร่วม
รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.52% 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 423 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.73% โดยมีรายได้จากการขายสินค้า 91% ได้แก่ 
กลุ่มหลังคา กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เช่น โครงหลังคาส าเร็จรูป แผ่นสะท้อน
ความร้อน เป็นต้น และมีรายได้จากการบริการ 9% ได้แก่ การบริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งระบบหลังคา 
และบริการขนส่ง เป็นต้น  
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2) อัตราก าลังการผลิตประจ าปี 2561  บริษัทฯ มีก าลังการผลิต 1.1 ล้านตันต่อปี โดยกว่า 90% อยู่ที่จังหวัด
สระบุรี และอีก 10% อยู่ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่ายประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ 55% จากการ
ขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Agent) 16% จากการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 12% จาก
การขายผ่านงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) และ 17% จากการขายไปต่างประเทศ (Export)  

4)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประจ าปี 2561  
4.1) กลุ่มหลังคา ได้แก่ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต (CT Venice) เป็นรูปแบบจากประเทศอิตาลี และ

กระเบื้องจตุลอนโดยการพัฒนาสีใหม่ๆ รวมทั้งกระเบื้องหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ (DECRA)      
มีความสวยงาม น้ าหนักเบา และแข็งแรง ซึ่งน าเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น  

4.2) กลุ่มไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้ฝาบังใบลายเส้ียน ไม้ตกแต่งบันได ไม้ระแนงแบบเรียบลบมุม ไม้พื้น          
ไม้เชิงชาย เป็นต้น 

4.3) กลุ่มผนัง พัฒนาสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้าง เช่น เคาน์เตอร์ส าเร็จรูป สามารถใช้งาน
ได้หลากหลายเป็นที่นิยมของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น 

5)  แนวทางการด าเนินงานและแผนงานในปี 2562 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 
5.1) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ ากว่า 5% โดยใช้กลยุทธ์ “สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง” 
5.2) มุ่งเน้นขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ส่ือ Application และ Media 

Online 
5.3) มุ่งคิดค้น “นวัตกรรมการผลิต” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน และลดต้นทุนการผลิต 
5.4) มุ่งสร้างคนตราเพชร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง 

เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า 
5.5) มุ่งลดภาระด้านการเงิน และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง 
6)  การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีดังนี้ 

6.1)      ด้านการก ากับดูแลกิจการ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้  
(1) ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ าปี 2561 

ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร 
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ มีผลก าไรอยา่งยั่งยืน และเป็นบริษัท
ที่ค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and 
Governance)  

(2) ได้รับรางวัล 5 ดาว ( ) จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท      
จดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับ
รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุม่ตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท 

(3) ได้รับรางวัล 5 ดาว ( ) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2561 โดยได้รับคะแนน 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ 
(Excellent)   
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(4) ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท าให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ Innovative Organization ประจ าปี 
2561 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 และมีผลให้ได้รับสิทธิในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติต่อไป โดยในปีนี้คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.)   
ได้เสนอโครงการนวัตกรรมหลายโครงการ เช่น โครงการบรรจุภัณฑ์โดยใช้หุ่นยนต์ (RID 
ROBOPACK) เพื่อเพิ่มความแม่นย า รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แรงงาน และ
โครงการระบบ Solar Roof Top เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

6.2)  ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก 
“โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ       
จะเชิญคู่ค้าเข้าร่วมโครงการด้วย 

6.3)  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรม CSR)  ในปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรม
ภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะเชิญคู่ค้าเข้าร่วมโครงการด้วย 

7)  การท าตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส     
สายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับการท าตลาดผ่านส่ือดิจิทอล ดังนี ้
7.1) จัดท าเว็บไซต์ (Website) : www.dbp.co.th  ปัจจุบันได้จัดท ารวม 6 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ 

กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
อาเซียน โดยผ่านส่ือต่างๆ ดังนี ้  

• ช่องทาง Facebook ได้จัดท าหลายประเทศ เช่น 

ประเทศไทย Facebook : DIAMONDBrandOfficial  
ประเทศกัมพูชา  Facebook :  www.facebook.com/DIAMONDBrandCambodia  
ประเทศพม่า  Facebook : www.facebook.com/DIAMONDBrandMyanmar  

• ช่องทาง Youtube : DIAMONDBrandOfficial ใช้ส าหรับเผยแพร่ความรู้ และวิธีการติดตั้ง
สินค้าที่ถูกต้องให้กับช่าง ผู้รับเหมา และตัวแทนจ าหน่าย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการติดตั้งสินค้า
ไม่ถูกวิธี 

• ช่องทาง Instagram & Line@ ใช้ส าหรับเผยแพร่ภาพตัวอย่างสินค้า การใช้งานรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น  

7.2) พัฒนา Mobile Application : Diamond Brand โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้ในการค านวณจ านวน
สินค้าที่ต้องการใช้ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และเส้นทางเดินทางไปร้านค้าใกล้เคียง รวมทั้งการแจ้ง
ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทฯ  

8)   การใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการผลิตสินค้า (Robot) นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการผลิต
และวิศวกรรม ได้รายงานเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์มาช่วยในระบบบรรจุภัณฑ์ (RID ROBOPACK) ซึ่งเป็นจุดที่
การท างานหนัก เนื่องจากสินค้ามีน้ าหนักมาก การเคลื่อนย้ายต้องรวดเร็วตามการเดินของเครื่องจักร ท าให้ขาด

http://www.dbp.co.th/
http://www.facebook.com/DIAMONDBrandCambodia
http://www.facebook.com/DIAMONDBrandMyanmar
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แคลนแรงงานคนในการท างานส่วนนี้ และอยู่ในระหว่างการขยายผลไปพัฒนาที่ส่วนการผลิตอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

• แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน ในลักษณะงานท่ีหนัก และมีความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ 

• ลดเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ลดการเสียโอกาสการผลิต โดยเฉพาะช่วงหน้าขาย 

• รองรับแผนขยายก าลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

• ได้ฉายวีดีโอ การท างานของ Robot 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้กล่าวและสอบถามว่า ขอชื่นชมพัฒนาการของบริษัทฯ ที่มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาสินค้าทดแทนประเภท ไม้ฝา ผนัง และสินค้าพิเศษ เช่น ฉนวนกันความร้อน มาทดแทนรายได้หลัก ได้แก่
กระเบื้องหลังคา ซึ่งปัจจุบันเริ่มอิ่มตัว ท าให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น แต่ยังมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ขอใหบ้ริษัทฯ 
ควบคุมค่าใช้จา่ยส่วนนี้ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา Robot เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลน และจะมีการปรับ
คา่แรงขั้นต่ าเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการน าแอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยในการส่ือสารการตลาดเพื่อให้ความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และขอเพิ่มเติมว่าควรจะมีการวัด KPI ในเรื่องผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกับ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มเท่าไร และส าหรับ Robot มีการตัดค่าเส่ือมราคาประมาณกี่ปคีรับ  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า Robot มีการตัดค่าเส่ือมราคาประมาณ 10-15 ปี 
ส าหรับเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมาวัตถุดิบหลัก เช่น เยื่อกระดาษ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตหลายขั้นตอน ส าหรับการท าส่ือดิจิทัล Mobile 
Application เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ        
ของบริษัทฯ และบอกเส้นทางไปร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้คณะผู้บริหารของไทวัสดุเข้ามาท า 
Workshop กับบริษัทฯ โดยผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้คือ (1) ลูกค้ามีความรู้การขายสินค้าของบริษัทฯ              
(2) ลดความเสียหายจากการติดตั้งผิดวิธี 

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับในปีท่ีผ่านมาการแข่งขันยังมีความรุนแรง แต่บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มยอดขายได้ 
แต่เหตุผลที่อัตราก าไรเพิ่มน้อยกว่ายอดขายนัน้ เพราะว่าวัตถุดิบส าคัญ เช่น ปูนซีเมนต์และเยื่อกระดาษมีราคาเพิ่มขึ้น 
ในอัตราที่ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรบริษัทฯ ก็ยังรักษาอัตราก าไรไว้ได้ ด้วยความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส าหรับการใช้อัตราการผลิตในปีที่ผ่านมาใช้ก าลังการผลิตเฉล่ีย 90% ส าหรับปีนี ้   
คาดว่าจะใช้ก าลังการผลิตสูงกว่า 90% โดยเดือนที่แล้วใช้ก าลังการผลิตเกิน 100% ท าให้บริษัทฯ ต้องขยายก าลัง    
การผลิตไฟเบอร์ซเีมนต์เพิ่มอีก 1 สายการผลิต เพื่อรักษายอดผลิตให้เพียงพอต่อการขาย และเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันในปีต่อไป ทั้งนีข้อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ 

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น 

มติ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ตามที่รายงานข้างต้น 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดเพียงวันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดท าไว้ใน
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รายงานประจ าปี 2561รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจ าปี 2561 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ
การเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561 หน้าที่ 57 
แล้ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2561 
ส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า ตามที่มีกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการปรับค่าชดเชยจาก 300 วัน 
เป็น 400 วัน ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีการตั้งส ารองไว้แล้วหรือไม่ และมีผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ประมาณการตั้งส ารองในเรื่องนี้ไว้แล้ว 
และจะรับรู้ผลกระทบในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2562  

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม เรื่องการลงทุนอีก 1 – 3 ปีข้างหน้า ตามที่ได้แจ้งว่าจะเพิ่มอีก 1 
สายการผลิต จะเป็น Robot ตัวใหม่ใช่หรือไม่ครับ 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องของ Robot บริษัทฯ จะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่ลงทุนไปแล้วนั้นจะใช้ Robot มาช่วยในระบบบรรจุภัณฑ์ (RID ROBOPACK)  ซึ่งใช้งบลงทุนไม่สูงมาก 
แต่ส าหรับการขยายก าลังการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์เพิ่มอีก 1 สายการผลิตที่กล่าวไปแล้วนั้น บริษัทฯ จะใช้จากกระแส 
เงินสดคงเหลือจากการด าเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งและเริ่มผลิตได้ประมาณไตรมาสที ่4/2563 

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม เรื่องการซื้อหุ้นคืนจะมีการด าเนินการอีกหรือไม่  

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเรื่องการซื้อหุ้นคืน 

 หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น 

มติ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย   732,523,020 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.94 
ไม่เห็นด้วย                  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง                           448,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.06 
บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด       732,971,320 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินก าไร 

 ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย 
หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็น 81.82% ของก าไรสุทธิต่อหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2561 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2561 อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่ง 
คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2561 ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจ าปี 2562) ทั้งนีผู้้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผล 
ที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา       
ร้อยละ 20  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผู้ถือหุ้น นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ ท าโครงการ Robot จะได้รับสิทธ์ิ BOI หรือไม่ เพราะ   
จะมีผลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลด้วย 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธ์ิ BOI  

 หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ
ข้างต้น 

มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
เหน็ด้วย    732,976,620 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย                  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด         732,976,620 เสียง ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   

 ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี  
ถาวรอธิวาสน์ (2) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ 
 

ประธานฯ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
(ก.ส.ต.) แต่ในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ขอลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจที่
ส าคัญในต่างประเทศ จึงขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
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ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต ได้มีการพิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้
เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายไมตรี  ถาวรอธิวาสน์ (2)     
นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวชิาชีพอันเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ

ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ              

ที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 
4)  ส าหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดตามเอกสารท่ีปรากฎในหนังสือเชิญประชุม

ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรปุได้ดังนี ้
4.1)  นายไมตร ีถาวรอธิวาสน ์ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต 

กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลส่วนงานผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่
ท างานกับบริษัทฯ นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ ได้บริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิต
สินค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมดแูลให้การลงทุนขยาย
โรงงานผลิตสินค้าบรรลุผลส าเร็จและสามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนดเวลาและเป้าหมายที่
ก าหนด  โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ติดตั้งโครงการ RID ROBOPACK และ โครงการ Solar 
Rooftop และอีกหลายโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งยังต้องใช้ความรู้
ความสามารถของท่านในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ด้วยประสบการณ์การท างานด้านวิศวกรรม
และการผลิตที่ยาวนาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

4.2) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อก าหนด
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้ค าแนะน าในเรือ่งของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

4.3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ และ
กรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระใน
การให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและส่ิงแวดล้อม มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย 
และข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั้งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

4.4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารอัตราก าลังคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ 
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ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษทัฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระ
ดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 
1)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ ที่พ้นจากต าแหน่งตาม

วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง  
มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ ที่พ้นจากต าแหน่งตาม

วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย 730,599,826 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.67 
ไม่เห็นด้วย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
งดออกเสียง     2,400,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.33 
บัตรเสยี                                           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด 732,999,826 เสียง ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 2)  ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง  
มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ที่พ้นจากต าแหน่งตาม

วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย 732,999,826 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย                                     -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสียง                                     -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด 732,999,826 เสียง ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 3)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง  
มติ    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย 733,002,226 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย                                       -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสียง                                     -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด 733,002,226 เสียง ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  4)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง  
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มติ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

     เห็นด้วย            733,010,426     เสียง       คดิเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เหน็ด้วย                                        2,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง                                     -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
บัตรเสยี                                           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด 733,012,426 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ    
ก.ส.ต. โดยในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ขอลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจที่
ส าคัญในต่างประเทศ จึงขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้ 

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองก าหนดว่า 
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน    
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัทฯ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เท่ากับปี 2561 สรุปได้ดังนี้ 
1)    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดงันี ้

 1.1)   ผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับ
เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจ านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน 

 1.2)   โบนัสกรรมการประจ าปี ให้คงไว้เท่าเดิม เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี ดังนี้  ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และ
กรรมการได้รับ 250,000 บาทต่อคน 

2)   คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการ  
ชุดย่อย 3 คณะ ได้รับผลตอบแทน ดังนี ้

 2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท ส าหรับกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คน 
ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน 
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 2.2)   คณะกรรมการ ก.ส.ต. จ านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน              
โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ส าหรับกรรมการ ก.ส.ต. จ านวน 2 คน ได้รับ
เดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

2.3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที ่    
ทุกเดือน โดยประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการก ากับดูแล
กิจการจ านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

หลังจากนั้นท่านประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่
ประชุมในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ส าหรับวาระนีก้รรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย   697,168,726 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   95.10 
ไม่เห็นด้วย     2,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง                      35,917,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     4.90 
บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด        733,087,926 เสียง ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี ต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้
กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 ในวาระการประชุมนี ้

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
และมาตรา 121 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี
รายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ 
มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี     
รายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนด
ของส านักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้      
ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุม   
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้   
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ได้แก่ (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9052 (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 (3) นางสาวโศภิษฐ์ 
พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10042 เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท างบการเงินรวม รายไตรมาสและประจ าปี 2562 รวมจ านวนเงิน 
1,620,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 จากปี 2561  

 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท างบการเงินรวม
รายไตรมาสและประจ าปี 2562 รวมจ านวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโศภิษฐ์ 
พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
และค่าจัดท างบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี 2562 รวมจ านวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.19 จากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้วย    733,085,926 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย      2,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด         733,087,926 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
ประธานฯ ได้แถลงว่า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและสภาพแรท่ี่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1)    ก าหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปนี้ เป็นแร่ท่ีต้องขออนญุาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

(ก)  สินแร่ดีบุก 
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(ข)  โลหะดีบุก (ที่มีส่วนผสมของแร่ดบีุกตั้งแต่ร้อยละ 99.85 ขึ้นไป) 
(ค)  แรใ่ยหินชนดิไครโซไทล์ (chrysotile) 
(ง)  แรป่รอท 

2) ให้ผู้ประสงค์จะน าแร่ตามข้างต้นเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าแร่    
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ที่มีสถานที่ตรวจปล่อย
สินค้าของกรมศุลกากรตั้งอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานว่า วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของ                
บริษัทฯ ไม่ได้ระบุการน าเข้าแร่ใยหินไว้อย่างชัดเจน จึงแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ และได้อนุโลมให้
บริษัทฯ ใช้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนัน้บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
วัตถุประสงค์ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 และหนังสือบริคณห์สนธ ิข้อ 3 ของบรษิัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย
ที่แก้ไขใหม่ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ดังต่อไปนี ้ 

(ก) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
การแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาใน

วาระการประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
“(1) ถึง (3) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด 
(4)  จัดหา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปล่ียน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งวัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ทุกชนิดที่ใช้หรือ

เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าของบริษัททั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ 
(5)  ส่ังเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้เองและหรือจ าหน่ายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูป  ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป  วัตถุดิบ วัสดุหรือแรทุ่กชนิดทีเ่กี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
(6) ส ารวจ  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  ตรวจสอบ แบ่งแยกและหรือกระท าด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

แรทุ่กชนิด วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและหรือจ าหน่ายสินค้าของบริษัททั้งภายในประเทศและใน
ต่างประเทศ” 

“(7) ถึง (27) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด” 
(ข) การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้ 
 “วัตถุประสงค์ของบริษัท มจี านวน 27  ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”   

ทั้งนีใ้นกรณีที่บริษัทฯ น าวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค า
บางประการตามทีน่ายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัว
ในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแก้ไขเพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรอืยกเลิก
ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ 
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หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งตามที่กฎหมายก าหนด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  733,085,926 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย     2,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมด   733,087,926 เสียง ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผู้ถือหุ้น นายไวยวิทย์ พูนจิระเดชมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า สินค้าของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน สามารถประกอบบ้านได้ทั้งหลัง 
จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ สนใจทีจ่ะท าบ้านประกอบส าเร็จรูปหรือไม่ ซึ่งใช้เวลาติดตั้งประมาณ 1-3 วัน  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้สโลแกน “สวยครบเซท    
ตราเพชรทั้งหลัง” โดยบริษัทฯ เน้นท าการค้ากับคู่ค้าก่อน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ท าโครงหลังคาส าเร็จรูป โดยขาย
พร้อมกับกระเบื้องหลังคาในลักษณะขายเป็นแพคเกจ ถ้าคู่ค้าบางรายอยากจะท าบ้านเป็นแบบนอคดาวน์ขายก็เป็น
ทางเลือกของคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ จะให้การสนับสนุน และอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลต่อไป 

ประธาน  ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า กรรมการได้ปรึกษาหารือกันตลอด โดยในขณะนี้ภาครัฐมีนโยบาย “โครงการ
บ้านล้านหลัง” ที่ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถกู้ เงินเพื่อ
ซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท ซึ่งนโยบายนี้น่าจะส่งผลดีให้กับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้าง                
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ   

ประธาน  หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นท่ีจะสอบถามในท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

  ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในท่ีประชุมนี้แล้ว 

 ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้   

 ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 

 

  นายประกิต ประทีปะเสน 
  ประธานท่ีประชุม 
   

นางสาวธนกานต์  พันธาภิรัตน ์   
เลขานุการบริษัทฯ 
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